

เอกสารกำกับปุ๋ยเคมี

สูตร	ชื่อการค้า	ยารามีร่า คอมเพล็กซ์	เครื่องหมายการค้า	ตราயาร่า
12-11-18				
คุณสมบัติ	เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้			
	ไนโตรเจนทั้งหมด (N)		12 %
	ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P ₂ O ₅)		11 %
	โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K ₂ O)		18 %
	ปริมาณธาตุอาหารรอง			
	แมกนีเซียม (MgO)		2 %
	กำมะถัน (S)		7.6 %
	ปริมาณธาตุอาหารเสริม			
	เหล็ก (Fe)		0.16 %
	แมงกานีส (Mn)		0.01 %
	สังกะสี (Zn)		0.01 %
	โบรอน (B)		0.01 %

พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

พืชไร่ เช่น อ้อยที่ปลูกในดินเหนียว ร่วนเหนียว มีความสมบูรณ์สูง ไม่เหมาะสมที่จะใช้กับอ้อยที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ใส่อัตรา 60-100 กิโลกรัมต่อปี ดังนี้

อ้อยปลูก แบ่งใส่สองครั้ง เท่าๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน

อ้อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต้นฤดูฝน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ในเขต

ชลประทาน ครั้งแรกใส่ ทั้งหมดหลังตัดแต่งตอ ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยเคมียูเรีย (46-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากใส่ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ควรใส่ปุ๋ยเคมีขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะและจะต้องพรวนดินกลบ

ไม้ผล เช่น ส้ม องุ่น พุเรียน ลิ้นจี่ ลำไย ลางสาด มังคุด มะม่วง กัลย ใสปุ๋ยเคมีบริเวณทรงพุ่มแล้ว พรวนดินกลบ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี โดยแบ่งใส่ปีละ 3 ครั้ง

พืชผัก เช่น แตงต่างๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน้า กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี ใช้ปุ๋ยเคมีอัตราเดียวกับพืชไร่ สำหรับระยะเวลาการใส่ครั้งที่สอง ควรใส่หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อนหากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ในท้องถิ่นเพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไม่ควรรู้ใช้เกินอัตราที่กำหนด เพราะจะเป็นอันตรายกับพืชได้

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป
2. ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก
3. ควรหมั่นดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ
4. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

ผู้ผลิต : บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ไอดีเอ็มควอเทียร์ ห้องที่ 2706-2707 และ 2709-2713 ชั้นที่ 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

สถานที่ผลิต : เลขที่ 31 (โกดังหมายเลข 2A, 2B, 3A, 3B) หมู่ 3 ถ.บางปะอิน-บางไทร ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

สั่งจาก : บริษัท ยารา พอร์สกรูมน์ ประเทศราชอาณาจักรนอร์เวย์



ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง และอาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน

สวมใส่ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเมื่อใช้งาน และล้างมือให้สะอาดหลังเลิกใช้

หากเข้าดวงตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ นาที แล้วถอดคอนแทคเลนส์ออก และล้างต่อ

หากยังคงมีอาการระคายเคืองดวงตา ให้รีบไปพบแพทย์

สำหรับกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี โทร. 001-800-12066-6751